

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN TẠI ĐẠI HỌC TURKU PHẦN LAN VÀO THÁNG 10 NĂM 2018

Chương trình trao đổi sinh viên vào năm 2018 tại Châu Âu là chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên nằm trong khuôn khổ dự án SAUNAC, toàn bộ kinh phí của chuyến đi do dự án SAUNAC chi trả. Chương trình tạo điều kiện cho sinh viên của HCMUNRE và các trường thành viên trong dự án SAUNAC được giao lưu, học hỏi văn hóa, kiến thức và kỹ năng cũng như khả năng sử dụng ngoại ngữ của sinh viên. Trong chuyến giao lưu này, ba sinh viên cùng với hai giảng viên nghiên cứu sinh và bảy cán bộ giảng viên HCMUNRE có cơ hội giao lưu và học tập ở Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha và Phần Lan. Đặc biệt ba sinh viên của HCMUNRE cùng với sinh viên Đại học Khoa học Huế, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội đã có chuyến tham quan và học tập dài hạn (10 ngày) tại Trường Đại học Khoa Học Ứng Dụng Turku (Phần Lan).

Trong chuyến tham quan trao đổi, sinh viên đã được trải nghiệm những hoạt động học tập, nghiên cứu, trao đổi văn hóa cùng với các sinh viên và người dân bản xứ. Sinh viên của HCMUNRE cùng với sinh viên Phần Lan tham gia các lớp học thuật như Chương trình khởi nghiệp, năng lượng tái tạo, mô hình kết hợp học tập và nghiên cứu giữa sinh viên và Công ty quản lý chất thải khu vực Clean Turku. Không chỉ dừng lại ở các lớp học, sinh viên còn được đến tham quan, tìm hiểu các hoạt động thực tế tại Trung tâm TNHH Công nghệ Động Cơ Turku, đây là đơn vị chuyển trách xử lý nước thải cho toàn thành phố Turku, tham quan và học tập tại Công viên Khoa học Turku, Trung tâm Du khách và Kiến tạo, trải nghiệm tòa nhà công nghệ cao. Bên cạnh các hoạt động học tập, sinh viên còn được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa với các giáo sư tại Trường Đại học Khoa học Ứng Dụng Turku và người dân bản xứ như học cách phân loại chất thải rắn tại nguồn tại nhà giáo sư, tham gia hoạt động leo núi, hái nấm cùng người dân địa phương.

Chương trình trao đổi sinh viên đã khép lại nhưng những giá trị về kiến thức, sự trải nghiệm, sự nối kết tình bạn mà mỗi sinh viên học được sẽ là những kỷ niệm đẹp và là hành trang cho định hướng phát triển sau này của sinh viên.

Dự án ERASMUS SAUNAC đã kết thúc đợt 01 vào tháng 09/2019 và đang xin kinh phí cho hoạt động giai đoạn từ năm 2020 đến 2023.

Một số hình ảnh của chuyến trao đổi sinh viên tại châu Âu:



Tham gia hoạt động xông hơi Sauna cùng các giáo sư tại Đại học Turku



Tham gia học cùng sinh viên bản xứ tại Đại học Turku



Tham quan nhà máy xử lý nước thải trong lòng núi của thành phố Turku



Học về cách phân loại chất thải rắn tại nguồn tại nhà giáo sư quản lý dự án



Tham quan các buổi học thực tế về các môn kỹ thuật tại trường đại học



Tham gia các hoạt động leo núi và hái nấm cùng người dân địa phương

ThS. Trần Thị Bích Phượng